

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT



Người dân được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID trên điện thoại thông minh.

Với quyết tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân, tỉnh ta đã chủ động tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, từ đó tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Viên chức BHXH huyện Kiến Xương tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn huyện.

tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT ngày càng đầy đủ hơn. Nhu cầu tìm hiểu kiến thức, thông tin về BHXH, BHYT của người lao động ngày càng tăng, qua đó số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng nhanh. Ông Lê Văn Phúc, Phó Giám đốc BHXH huyện Vũ Thư chia sẻ: BHXH huyện đã tích cực tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền cơ sở, là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách an sinh xã hội của địa phương. UBND huyện có văn bản giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho các xã, thị trấn làm cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên. Để thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT, trong thời gian tới cần tiếp tục

huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực BHXH, BHYT; tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, ngành, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện, chia sẻ và khai thác dữ liệu; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ngành BHXH theo hướng hiện đại, chuyên sâu, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT; thực hiện đồng bộ công tác vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để mọi người dân đều tham gia và được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, công tác BHXH, BHYT sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

DUY TÙNG

Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với hình thức đa dạng. Qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư.

Rèn luyện thói quen tập thể thao từ trong nhà trường

Trường Tiểu học và THCS Thượng Hiến là một trong những đơn vị có phong trào tập luyện và thi đấu bóng đá phát triển của huyện Kiến Xương. Đội bóng đá nhi đồng của Trường thường xuyên có từ 15 - 20 học sinh tham gia, đây vừa là sân chơi lành mạnh giúp các em giải tỏa sau những giờ học vừa là nơi ước mơ, phát triển tài năng thể thao. Tại giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Vietcombank chi nhánh Thái Bình năm 2023, Trường có 2 học sinh góp mặt trong đội hình thi đấu của huyện Kiến Xương. Thầy giáo Nguyễn Đình Đức, Trường Tiểu học và THCS Thượng Hiến cho biết: Nhà trường rất quan tâm đến phong trào TDTT nói chung, môn bóng đá nói riêng; thường xuyên tổ chức giải, qua đó tuyển chọn đội tuyển của Trường tham gia giải cấp cụm trường, cấp huyện. Được tham gia đội bóng, các em rất phấn khởi, hào hứng.

Trường Tiểu học Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) cũng là đơn vị có cách làm hay trong việc khuyến khích học sinh tham gia tập luyện TDTT. Đối với bóng đá, bộ môn có nhiều học sinh yêu thích, Trường thường xuyên duy trì hoạt động các lạc bộ (CLB) của các khối lớp, trung bình mỗi CLB có trên 30 em tham gia. Thầy giáo Nguyễn Công Hậu, Trường Tiểu học Quỳnh Hồng cho biết: Không chỉ xã Quỳnh Hồng mà trên địa bàn toàn huyện các bậc phụ huynh rất quan tâm tới việc phát triển tài năng thể thao cho các con, khuyến khích, cổ vũ các con theo đuổi đam mê. Các CLB bóng đá trong trường học, CLB bóng đá ngoài cộng đồng đều phát triển mạnh. Từ sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của, đội tuyển bóng đá nhi đồng huyện Quỳnh Phụ đã giành

Sôi nổi phong trào thể dục thể thao quần chúng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của người dân, phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp của con người Thái Bình. Nhiều môn thể thao truyền thống như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, diên kinh... được duy trì sôi nổi; một số môn thể thao mới như khiêu vũ, dân vũ, bóng chuyền hơi được người dân các lứa tuổi tiếp cận, tham gia tập luyện rất đông. Bên cạnh đó, theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất dành cho thể thao từ thôn, tổ dân phố tương đối hoàn thiện. Rất nhiều hoạt động thể thao lớn đã được người dân tích cực vào cuộc, đóng góp vào chất, tinh thần, từ đó duy trì việc tập luyện và tổ chức thành công nhiều giải thể thao, đặc biệt vào các dịp ngày lễ, hội làng. Từ phong trào thể dục thể thao quần chúng sẽ phát hiện, tuyển chọn những VĐV tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển trẻ của tỉnh tham dự các giải toàn quốc.

Ông Đào Thanh Liêm, chủ nhiệm CLB bóng bàn văn hóa mới



Cùng chung niềm đam mê bóng bàn và mong muốn được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tạo sân chơi lành mạnh, tìm ra những VĐV xuất sắc, CLB bóng bàn văn hóa mới tổ chức định kỳ các giải đấu nhờ với sự tham gia của toàn bộ thành viên CLB, ngoài ra còn có các giải đấu lớn thu hút hàng trăm VĐV trong và ngoài tỉnh ở các hạng A, B, C, D, E, F tranh tài. Để làm được điều đó, hoạt động của CLB diễn ra minh bạch, tạo được niềm tin nên đã thu hút được các mạnh thường quân cũng như các hội viên tự nguyện chung tay đóng góp theo khả năng của mình. CLB cũng thường xuyên phối hợp, góp phần tổ chức các giải bóng bàn lớn của tỉnh. Điều đáng mừng, phong trào tập luyện, thi đấu bóng bàn ngày càng sôi nổi tại các địa phương; đồng thời, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh đã trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, việc tham gia các giải đấu lớn và tập luyện, giao lưu trong nước, quốc tế sẽ có nhiều thuận lợi với người chơi bóng bàn.

chức vô địch giải bóng đá nhi đồng tranh cúp Vietcombank chi nhánh Thái Bình năm 2023. Tại Thái Thụy, ông Ngô Văn Hùng, tổ trưởng tổ TDTT, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện chia sẻ: Là những người trực tiếp tuyển chọn và huấn luyện bước đầu các em học sinh

có tình yêu bóng đá tại cơ sở, chúng tôi rất mong muốn thông qua các giải đấu cấp tỉnh các em sẽ có thêm nhiệt huyết nuôi dưỡng đam mê. Từ đó thể thao quần chúng với những giải đấu phong trào thực sự là nơi phát hiện, nuôi dưỡng tài năng cho thể thao thành tích cao.



Môn bóng chuyền hơi thu hút người chơi trung và cao tuổi.

TU ANH

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ Hưởng ứng tháng thanh niên

Những ngày tháng 3, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố Thái Bình có nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng tháng thanh niên.

Là tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Công an thành phố luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực hưởng ứng các hoạt động do đoàn cấp trên phát động đi đôi với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trung úy Phạm Đức Thọ, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố cho biết: Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình tiên phong chuyển đổi số", những ngày qua, tuổi trẻ Công an thành phố phối hợp với thành niên các cơ quan, đơn vị, trường học, các phường, xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và

kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh THPT cũng như người dân trên toàn địa bàn.

Cô giáo Lại Kim Liên, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Hoàng Diệu chia sẻ: Thông qua những buổi tập huấn về chuyển đổi số, cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên trẻ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như phần mềm trình chiếu, soạn bài giảng điện tử, phần mềm cập nhật điểm, hồ sơ học sinh, sổ tay liên lạc điện tử. Đặc biệt, buổi tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 do Thành đoàn, Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức đã giúp các thầy cô và nhân viên nhà trường hiểu về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng VNeID và

hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ QRcode, chip trên thẻ căn cước công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và những thuận lợi khi sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2.

Bí thư Thành đoàn Vũ Mạnh Hoàng cho biết: Tháng thanh niên năm 2023 tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống, công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và những thuận lợi khi sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Bí thư Thành đoàn Vũ Mạnh Hoàng cho biết: Tháng thanh niên năm 2023 tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống, công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và những thuận lợi khi sử dụng tài khoản định danh, xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gắn 1 tháng nay tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và cao điểm thi đua trong toàn đoàn. Đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh, các cơ sở đoàn ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, trường học; phát quang bụi rậm, xử lý các điểm đen rác thải, bóc dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; xây dựng các tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch, đẹp, thu gom rác thải nhựa tái chế. Chương trình thu hút hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố thể hiện dấu ấn tình nguyện và phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ quê

ngiệp, khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ để số hóa các địa danh lịch sử, di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn toàn tỉnh... Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, gắn 1 tháng nay tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều công trình, phần việc thiết thực, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và cao điểm thi đua trong toàn đoàn. Đồng loạt ra quân ngày chủ nhật xanh, các cơ sở đoàn ra quân vệ sinh môi trường tại khu dân cư, cơ quan, trường học; phát quang bụi rậm, xử lý các điểm đen rác thải, bóc dỡ quảng cáo, rao vặt trái phép; xây dựng các tuyến đường thanh niên sáng, xanh, sạch, đẹp, thu gom rác thải nhựa tái chế. Chương trình thu hút hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Đây là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố thể hiện dấu ấn tình nguyện và phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ quê

hương. Cùng với đó là các hoạt động kết nạp đoàn viên, trao tặng quà cho học sinh...

Theo Bí thư Đoàn xã Vũ Đông Phạm Đình Chinh, hưởng ứng tháng thanh niên, với tinh thần xung kích, tình nguyện nhằm chung tay chỉnh trang, xây dựng đời sống văn minh, Ban Chấp hành Đoàn xã tổ chức diễn đàn thanh

niên với bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh tại khu dân cư và các trường học. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi và sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên

Với khí thế sôi nổi của tuổi trẻ, tháng thanh niên năm 2023 đã lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ toàn thành phố, ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển của thành phố.

MINH NGUYỆT



Nổi cháo yêu thương của Chi đoàn Trường Mầm non Hoa Phượng.